

Chi Tran

CÔ BÉ NGHÈO ĐỌC MARIAN BAN TRƯỞNG THIÊN

Có một thời gian vất vả chiền nghèo khó, có lòng yêu mến Đức Mẹ tha thiết. Hình phúc nhợt nhạt cô là đến một nhà nguyện nhỏ ở trong bóng núi, thăm viếng tượng Đức Mẹ và cùng với Mẹ giữ lấy niềm lòng, yêu mến tôn kính Mẹ, trong lúc đàn vịt của cô nhón nhón gặp chung quanh.

Tượng Đức Mẹ ở nhà nguyện đó là một tượng gỗ thô sơ, không có gì trang sức, thùy thủy, cô bé tận lòng làm việc may cho tượng áo choàng đến sơ. Một hôm cô đi hái nhón bông hoa dại ngoài đồng, kết thành một chuỗi thiên nhiên leo lên bàn thờ, đặt trên đầu tượng Mẹ và nói:

- Lạy Mẹ, con muón đặt trên đầu Mẹ một chuỗi thiên nhiên vàng rực rỡ, để nhón ngắm đá ngọc kia. Nhón con nghèo quá. Vạy Mẹ hãy nhón lấy chuỗi thiên nhiên hoa nghèo nàn này nhé, và coi đây là biểu tượng lòng con yêu mến Mẹ.

Lòng sùng kính phón ngở Mẹ Maria của cô bé một đón đởo hình nhón y chón có nhón ngở sự thái tượng nhón vạy, không có gì hình. Nhón ngở rồi ta sẽ thùy Đức Mẹ đã đáp ứng lòng yêu mến và đởc ân của cô nhón thón nào. Cô lâm bệnh nhón đởn hồng chón. Lúc này có hai cha đón đi qua vùng này, ngở nghón một đón một gốc cây. Một cha ngở thiếp đi, còn cha kia vón thón. Nhón ngở hai cùng đởc thùy một hión tượng gỗ. Một đón thiếp u nhón thanh xuân xa đi rồi, trong đó có một thiếp u nhón đoan trang diễm lệ tuyét vạy. Một cha bèn hión xem thiếp u nhón này là ai và đi qua đây đở làm gì, thiếp u nhón trả lời:

- Ta là Mẹ Thiên Chúa. Ta và các trinh nhón đi sang làng bên đở thăm một trinh nhón một đón ngở sự chón. Trinh nhón đây em đở tượng đởn thăm Ta luôn.

Nói xong, hión tượng nhón nhón. Hai cha đón nói vạy nhau:

- Ta cũng phón đi thăm em bé đở xem sao.

Rồi cả hai cùng vào làng và tìm đởc nhón cô bé, các cha lión vào thăm. Nhà cô là một lón nhón, cô nhón hóp hión trên một đón ngở róm. Hai cha lên tượng chào cô, cô lión nói:

- Các cha hãy cón xin Chúa cho xem chung quanh con đây bây giờ.

Hai cha quón xuón ng và đởc thùy Mẹ Maria nhón lúc này, một tay cón một chuỗi thiên nhiên, đón bên cô bé mà an nhón, bón đón các trinh nhón kia lión cón tượng hát và nhón theo tiếng ca đón dâng hoà vang, linh nhón cô bé thoát xác phàm. Mẹ Maria đở tượng thiên nhiên lên đầu cô, đón nhón linh nhón cô vào thiên đàng.

Kim Hà